



Giáo dục Đại học



USAID cùng sinh viên Hà Nội kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội

(Ảnh: USAID)



Sinh viên được hướng dẫn kỹ năng học tập tích cực tại Cao đẳng Công nghệ Cao thẳng (TP. Hồ Chí Minh)

(Ảnh: USAID)

Chương trình Giáo dục đại học của USAID

USAID Việt Nam

Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội

Bà. Kyung Choe

kchoe@usaid.gov

ĐT: + (84 4) 3935 1244

<http://vietnam.usaid.gov/>

Từ năm 2008, USAID đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân để giúp cải cách hệ thống giáo dục đại học để đào tạo được sinh viên ra trường có tay nghề, đủ khả năng sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong thị trường ngày càng toàn cầu hóa. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có tác động tới trên 30.000 sinh viên đại học thông qua hỗ trợ về cải tiến chương trình học, đào tạo và nâng cao năng lực ở các khoa và các cấp quản lý trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và công tác xã hội. Thông qua vận động các nguồn ngân sách và tham gia tích cực của khu vực tư nhân, các chương trình của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã được công nhận trên toàn cầu là có tác động sâu rộng và hướng vào nhu cầu.

Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP) và Viện Lãnh đạo và Sáng kiến Dạy nghề và Đại học (VULII)

Từ năm 2001, USAID, Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton thuộc Đại học bang Arizona (ASU) và Công ty Intel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam để cải tiến đào tạo kỹ thuật từ chỗ thụ động và nặng về lý thuyết sang phương pháp dạy và học tích cực và dựa trên từng dự án cụ thể.

Chương trình HEEAP tập trung vào đào tạo và tăng cường trao đổi kinh nghiệm cho các giảng viên. Đến nay, 133 giảng viên từ 8 trường đại học và cao đẳng của Việt Nam đã tới tham gia khóa học trong 6 tuần tại ASU, nơi họ sắp xếp các cải cách theo thứ tự ưu tiên và cùng nhau xây dựng nội dung chương trình giảng dạy. Các giảng viên này đã trở về Việt Nam và đang áp dụng những đổi mới về chương trình học và thiết kế những khóa học mới đồng thời nâng cấp phòng thí nghiệm dựa trên các phương pháp giảng dạy tiên tiến và những mục tiêu đào tạo mới. Mỗi năm sẽ có thêm nhiều giảng viên được đào tạo và quay trở về nước đào tạo lại cho các giảng viên khác về các phương pháp mới. Chương trình HEEAP cung cấp hỗ trợ và giúp trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia cho các giảng viên trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Năm 2012, Chương trình HEEAP mở rộng bao gồm Viện Lãnh đạo và Sáng kiến Dạy nghề và Đại học (VULII). Chương trình mở rộng này hướng vào các nhà quản lý giáo dục đại học để giúp nâng cao năng lực của tổ chức trong việc lập kế hoạch chiến lược hiện đại. Chương trình mở rộng này nhằm tăng cường sự hiểu biết về các nguyên tắc nghiên cứu, đánh giá và quản lý tổ chức, lập kế hoạch ngân sách, đánh giá và đảm bảo chất lượng. Tài trợ của USAID dành cho Chương trình HEEAP là 2 triệu đô la và cho Chương trình HEEAP mở rộng là 2,5 triệu đô la.

Thúc đẩy Đào tạo Công tác Xã Hội

USAID, Đại học bang San Jose và công ty Cisco Systems đang hợp tác triển khai dự án kéo dài 3 năm (2012-2015) với trị giá 2,5 triệu đô la. Dự án này sẽ phối hợp với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam để củng cố các chương trình đào tạo công tác xã hội bậc đại học tại Việt Nam nhằm cải tiến quản lý thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thông tin giữa các trường, nâng cao năng lực của các khoa đào tạo thông qua trao đổi kinh nghiệm trực tiếp và đào tạo chuyên sâu, đồng thời xây dựng và áp dụng chương trình học phù hợp kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng học được trên lớp học với thực hành trong môi trường thực tế.